

ศูนย์แนะแนวต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และได้ดำเนินการดังนี้

๑. ศึกษากรอบการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

๒. ประชุมร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

๓. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์
แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร กรรมการดำเนินงาน

๔. คำสั่งศูนย์แนะแนวต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัด
อุดรธานี

๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
ดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๐ ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษา กรรมการบริหาร กรรมการดำเนินงาน

๕. จัดทำแนวทางการดำเนินงานของศูนย์แนะแนวต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) คือ

๑. พัฒนาผู้เรียน ครูแนะแนว ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการแนะแนว

๓. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

๖. ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนด (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)

๗. การทำงานของศูนย์แนะแนวต้นแบบฯ นั้น สิ่งสำคัญ คือ ต้องเข้าใจกรอบการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ ควรทำความเข้าใจและมีความชัดเจนในการทำงาน เพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ครูแนะแนว ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน รวมทั้งผู้บริหารของสถานศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการแนะแนวและเข้าใจระบบการบริหารจัดการการแนะแนว รวมทั้งมีภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างเข้มแข็ง

แนวทางการดำเนินงาน

ศูนย์แนวแผนต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
มีแนวทางการดำเนินงานในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ/งาน	ผลผลิต	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๑. พัฒนา เครือข่าย แกนนำ ทางด้าน การแนะแนว	๑. โครงการพัฒนา เครือข่ายแกนนำ ทางการแนะแนว (พ.ศ.๒๕๕๖)	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา ๙ สหวิทยาเขต, โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนเอกชนในจังหวัด อุดรธานี จำนวน ๓๒ โรงเรียน ๕๐ คน มีความรู้ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์การแนะแนว (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙), การบริหารจัดการการแนะแนว, การออกแบบการจัดกิจกรรม แนะแนว, การจัดบริการ แนะแนว, ทักษะการแนะแนว อาชีพ, การเตรียมความพร้อม นักเรียนด้านอาชีพเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา ๙ สหวิทยาเขต, โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนเอกชนในจังหวัด อุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์การแนะแนว (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙), การบริหาร จัดการการแนะแนว, การออกแบบการจัดกิจกรรม แนะแนว, การจัดบริการ แนะแนว, ทักษะการแนะแนว อาชีพ, การเตรียมความพร้อม นักเรียนด้านอาชีพเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
๒. พัฒนา คู่มือปฏิบัติงาน แนะแนว	๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แนะแนว (พ.ศ.๒๕๕๖)	๒. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี มีคู่มือปฏิบัติงาน แนะแนวให้บริการกับโรงเรียน มัธยมศึกษา, โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนเอกชนในจังหวัด อุดรธานี จำนวน ๑๐๐ เล่ม	๒. โรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา, โรงเรียน ประถมศึกษา, โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี มีคู่มือ เพื่อใช้ประกอบการบริหาร จัดการการแนะแนว

ยุทธศาสตร์	โครงการ/งาน	ผลผลิต	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
		โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนเอกชนในจังหวัด อุดรธานี จำนวน ๑๐๐ เล่ม	
๓. พัฒนาสื่อ, เครื่องมือ ทางการ แนะแนว	๓. พัฒนาสื่อ, เครื่องมือ ทางการแนะแนว (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)	๓. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี มีสื่อและ เครื่องมือทางการแนะแนว ให้บริการกับโรงเรียน มัธยมศึกษา, โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียน เอกชนในจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๐๐ เล่ม	๓. โรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา, โรงเรียน ประถมศึกษา, โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี มีสื่อ และเครื่องมือทางการแนะแนว เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม แนะแนว และการจัดบริการ แนะแนว
๔. พัฒนา ระบบ สารสนเทศ การแนะแนว และ blog ของศูนย์ แนะแนว ต้นแบบ เขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียน สตรีราชินูทิศ จังหวัด อุดรธานี	๔. จัดทำระบบสารสนเทศ การแนะแนวที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมี blog ของศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)	๔. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี มีระบบ สารสนเทศการแนะแนวที่มี คุณภาพ ทันสมัย และมี blog ของศูนย์แนะแนวต้นแบบเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ blog เพื่อให้บริการกับโรงเรียน มัธยมศึกษา, โรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา, โรงเรียน ประถมศึกษา, โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี	๔. โรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา, โรงเรียน ประถมศึกษา, โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี มีข้อมูล ระบบสารสนเทศการแนะแนว ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และสืบค้น ข้อมูลด้านการแนะแนวได้ที่ blog ของศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลผลิต	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๕. พัฒนา การขับเคลื่อน กิจกรรม นักเรียนเพื่อน ที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)	๕. แกนนำในการ ขับเคลื่อนกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)	๕. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชนูทิศ จังหวัดอุดรธานี เป็นแกนนำใน การขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา, โรงเรียน ประถมศึกษา, โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๙ สหวิทยาเขต	๕. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชนูทิศ จังหวัดอุดรธานีเป็นแกนนำใน การขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา, โรงเรียน ในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน ได้พัฒนาความเข้มแข็งให้กับ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
๖. แหล่ง ศึกษาดูงาน ให้กับ สถานศึกษา อื่นๆ	๖. แหล่งศึกษาดูงานให้กับ สถานศึกษาอื่นๆ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)	๖. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชนูทิศ จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่ง ศึกษาดูงานให้กับสถานศึกษา อื่นๆ ในจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๙ สหวิทยาเขต และ จังหวัดต่างๆ	๖. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชนูทิศ จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่ง ศึกษาดูงานให้กับสถานศึกษา อื่นๆ ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดต่างๆ
๗. การ ติดตามและ ประเมินการ ขยายผลการ ดำเนินงาน ของโรงเรียน เครือข่าย	๗. ติดตาม และประเมินการขยายผล การดำเนินงานของ โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ แนะแนวต้นแบบเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียน สตรีราชนูทิศ จังหวัดอุดรธานี และภาคี เครือข่ายการมีส่วนร่วม	๗. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชนูทิศ จังหวัดอุดรธานี ติดตาม และประเมินการขยายผล การดำเนินงานของโรงเรียน เครือข่ายศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชนูทิศ	๗. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชนูทิศ จังหวัดอุดรธานี ติดตาม และประเมินการขยายผล การดำเนินงานของโรงเรียน เครือข่ายศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชนูทิศ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลผลิต	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
	ในกระบวนการแนะแนว อย่างเข้มแข็งในจังหวัด อุดรธานี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)	จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓๒ โรงเรียน ๕๐ คน และภาคี เครือข่ายการมีส่วนร่วม ในกระบวนการแนะแนว อย่างเข้มแข็งในจังหวัดอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี และภาคี เครือข่ายการมีส่วนร่วม ในกระบวนการแนะแนว อย่างเข้มแข็งในจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์แนะแนวต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัด
อุดรธานี

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	โครงการ/งาน	สรุปผลการดำเนินงาน
<p>๑. พัฒนา เครือข่าย แกนนำ ทางด้าน การแนะแนว</p>	<p>๑. โครงการพัฒนา ครูแกนนำทางด้าน การแนะแนว วันที่ ๑๗-๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี</p>	<p>๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑-๔, สังกัดเทศบาล นครอุดรธานี และบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เข้าใจการปฏิบัติงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี - มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมแนะแนวที่เน้นทักษะชีวิต และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมการแนะแนว รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ ความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ - มีโรงเรียนภาคีเครือข่ายทางการแนะแนว - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคีเครือข่าย และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

